

รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔

ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๔

วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยี่หว้า

รายชื่อผู้มาประชุม

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายบุญเจือ เชียงบุญ	ประธานสภาเทศบาลตำบลยี่หว้า	บุญเจือ เชียงบุญ
๒	นายธีรยุทธ ศรีวิชัย	เลขาธิการสภา	ธีรยุทธ ศรีวิชัย
๓	นายนิคม ทิพย์แก้ว	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑	นิคม ทิพย์แก้ว
๔	นายธงชาติ สมริน	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒	ธงชาติ สมริน
๕	นายพนั คำไชยเทพ	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒	พนั คำไชยเทพ
๖	นายบุญรอด บุตตมา	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑	บุญรอด บุตตมา
๗	นายสุพจน์ เมืองปิ่น	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑	สุพจน์ เมืองปิ่น
๘	นายทวิช อินทร์วงศ์	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑	ทวิช อินทร์วงศ์
๙	ร้อยตรีเฉลิม นวลมณี	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒	เฉลิม นวลมณี
๑๐	นางจิตาภา ศรีบุญปวน	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑	จิตาภา ศรีบุญปวน
๑๑	นายสุพันธ์ คำแก้ว	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒	สุพันธ์ คำแก้ว

รายชื่อผู้ไม่มาประชุม

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
๑	นายอรุณ เรืองยศ	รองประธานสภาเทศบาลตำบลยี่หว้า	กักตัว/สัมผัสผู้ป่วย

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นางนิตา ปินตาดง	นายกเทศมนตรีตำบลยี่หว้า	นิตา ปินตาดง
๒	นายนิพนธ์ จิตตปัญญา	รองนายกเทศมนตรีตำบลยี่หว้า	นิพนธ์ จิตตปัญญา
๓	นายธีระพงศ์ กอนแก้ว	รองนายกเทศมนตรีตำบลยี่หว้า	ธีระพงศ์ กอนแก้ว
๔	ส.ต.อ.หญิงพรรณทิพย์ โกสิยศิริกุล	ปลัดเทศบาลฯ	พรรณทิพย์ โกสิยศิริกุล
๕	นางสาวอัมพิกา ศิริ	ผู้อำนวยการกองคลัง	อัมพิกา ศิริ
๖	นางจริยวรรณ ทรุศรีลักษณ์	ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ	จริยวรรณ ทรุศรีลักษณ์
๗	นายชยันต์ อภิวงค์งาม	ผู้อำนวยการกองช่าง	ชยันต์ อภิวงค์งาม
๘	นางสาวหทัยกาญจน์ สุริยะมล	ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ	หทัยกาญจน์ สุริยะมล
๙	นายสุเมธ จิตตาดู	หัวหน้าสำนักปลัด	สุเมธ จิตตาดู
๑๐	นางภาวินี ปัญญามัง	เจ้าพนักงานธุรการ	ภาวินี ปัญญามัง
๑๑	นางบุษบา ชื่นชม	ผ.อ.โรงเรียนเทศบาลตำบลยี่หว้า ๑	บุษบา ชื่นชม
๑๒	นางสาวธัญญาลักษณ์ แสนอนันต์	พนักงานจ้างทั่วไป	ธัญญาลักษณ์ แสนอนันต์

- เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น.  
 เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายธีรยุทธ ศรีวิชัย เลขาธิการสภา รายงานจำนวนสมาชิก สภามาประชุม จำนวน ๑๑ คน ลากิจ ๑ คน และผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๑๒ คน และ นายบุญเจือ เชียงบุญ ประธานสภาเทศบาลตำบลลพบุรี กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการ ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ ดังนี้ :-
- ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ประธานสภา ทางเทศบาลตำบลลพบุรีมีความยินดีที่ได้ต้อนรับบุคลากรในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการคนใหม่ของโรงเรียนสันป่าตองเทศบาลตำบลลพบุรี ๑ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่อยู่ในสังกัด ดูแลรับผิดชอบของทางเทศบาลตำบลลพบุรี และขอเรียนเชิญท่านได้กล่าวแนะนำตัวต่อที่ประชุม สภา
- นางบุศบา ชื่นชม เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาทุกท่าน  
 มอ.รร.เทศบาลตำบลลพบุรี ๑ ดิฉัน นางบุศบา ชื่นชม ชื่อเล่น บุศ อาศัยอยู่ หมู่บ้านเวียงยอง จังหวัดลำพูนย้ายมาจาก โรงเรียนเทศบาลทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน และเข้ามารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ตำบลลพบุรี ๑ ดิฉันขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีและรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ มีโอกาสแนะนำตัวกับผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านในครั้งนี หากสมาชิกท่านใดมีเรื่องสอบถามหรือมี เรื่องแนะนำที่จะเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนสามารถสอบถามได้ค่ะ ทางโรงเรียนยินดีรับฟังและให้ ความร่วมมือในทุกๆเรื่องค่ะ
- ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔  
 วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔
- มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔  
 วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔
- ระเบียบวาระที่ ๓ กระตุ้นถาม (ถ้ามี)  
 - ไม่มี -
- ระเบียบวาระที่ ๔ ญัตติการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในวาระที่ ๒ การแปรญัตติ
- ประธานสภา ญัตติการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในวาระที่ ๒ การแปรญัตติขอเชิญ ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ได้เสนอ สรุปรายงานการแปร ญัตติต่อที่ประชุม
- นายพน คำไชยเทพ เรียนท่านประธานสภา  
 ประธานคณะกรรมการฯ ตามมติที่ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๓ ท่าน ได้แก่
๑. นายพน คำไชยเทพ สมาชิกสภา เขต ๒ คณะกรรมการแปรญัตติ
  ๒. รต.เฉลิม นวลมณี สมาชิกสภา เขต ๒ คณะกรรมการแปรญัตติ
  ๓. นายบุญรอด บุศตมา สมาชิกสภา เขต ๑ คณะกรรมการแปรญัตติ



ที่ประชุมคณะกรรมการแปรรูปคดี ได้มอบหมายให้กระผมเป็นประธานคณะกรรมการแปรรูปคดี กระผมขอนำเรียนต่อที่ประชุมสภา ตามที่ประชุมสภาได้กำหนดระยะเวลาให้สมาชิกสภา และผู้บริหาร ยื่นขอแปรรูปคดี ตั้งแต่วันที่ ๑๖ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ที่สำนักงานเทศบาลตำบลยุหว่า นั้น

ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกสภาท่านใดยื่นเสนอแปรรูปคดีร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แต่อย่างใด ในส่วนของคณะกรรมการแปรรูปคดีก็ไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมร่างเทศบัญญัติฯ จึงขอนำส่งร่างเทศบัญญัติฯ ดังกล่าวตามร่างเดิมคืนให้สภาเทศบาลตำบลยุหว่า จึงเรียนรายงานต่อที่ประชุมรับทราบ

ประธานสภา

ตามที่ประธานคณะกรรมการแปรรูปคดีได้สรุปรายงานผลการยื่นแปรรูปคดี ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดยื่นขอแปรรูปคดี ดังนั้น การพิจารณาในวาระที่ ๒ จึงไม่มีการพิจารณาแปรรูปคดี

มติที่ประชุม

- เห็นชอบให้ผ่านวาระสอง จำนวน ๑๐ เสียง
- ไม่เห็นชอบให้ไม่ผ่านวาระสอง จำนวน ๐ เสียง
- งดออกเสียง จำนวน ๑ เสียง

ประธานสภา

- ขออนุญาตพัก เป็นเวลา ๑๕ นาที -

ระเบียบวาระที่ ๕

ญัตติการพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในวาระที่ ๓ การลงมติ

ประธานสภา

ก่อนการพิจารณาร่างเทศบัญญัติฯ ในวาระที่ ๓ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๕๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ ในวาระที่ ๓ ไม่มีการอภิปรายเว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะ ได้ลงมติให้มีการอภิปรายถ้ามีเหตุอันควร มีสมาชิกท่านใดสงสัยหรือจะสอบถามเพิ่มเติม หรือจะให้มีการอภิปรายก่อนลงมติหรือไม่

นายสุพันธ์ คำแก้ว  
สมาชิกสภา เขต ๒

เรียนท่านประธานสภา

ร่างเทศบัญญัติฯ ที่ทางฝ่ายบริหารได้แถลงต่อที่ประชุมนั้น ถือเป็นสิ่งที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในทุกๆด้าน และถ้าหากทางฝ่ายสภาได้ให้ความเห็นชอบในการตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แล้ว ขอให้ทางฝ่ายบริหาร นำเทศบัญญัติฯ ดังกล่าวไปดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบและใช้จ่ายงบประมาณอย่างประหยัด สุจริตและโปร่งใส สามารถเรียงลำดับความสำคัญในการดำเนินงานแต่ละโครงการได้อย่างเหมาะสม และใช้งบประมาณฯให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่าที่สุด

ประธานสภา

มีสมาชิกสภาฯ จะเสนอให้มีการอภิปรายหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ใดเสนอ ต่อไปเป็นการลงมติ ให้ความเห็นชอบว่าจะให้ตราร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ หรือไม่ดังนี้ -

มติที่ประชุม

- เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติฯ จำนวน ๑๐ เสียง
- ไม่เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติฯ จำนวน ๐ เสียง
- งดออกเสียง จำนวน ๑ เสียง

ประธานสภา

สภาเทศบาลตำบลยี่หว้า ได้มีมติเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว เมื่อเวลา ๑๑.๐๐ น. ต่อไปเรียนเชิญผู้บริหารกล่าว ต่อที่ประชุม

นางนิตา ปินตาตง  
นายกเทศมนตรี

เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภา ทุกท่าน  
ทางคณะผู้บริหารต้องขอขอบคุณท่านประธานสภาและสมาชิกสภาทุกท่านเป็นอย่างมาก ที่มีมติให้ความเห็นชอบในการตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยทางคณะผู้บริหารจะนำเทศบัญญัติฯ ดังกล่าวไปดำเนินการทุกขั้นตอนให้เป็นไปตามรายการที่ทางสภาฯ ได้พิจารณาเห็นชอบ อย่างสุจริตและโปร่งใส และบริหารจัดการการใช้งบประมาณฯ ให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่ามากที่สุด

ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องอื่นๆ

๖.๑ เรื่องแจ้งจากทางฝ่ายบริหาร

นางนิตา ปินตาตง  
นายกเทศมนตรีเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภา ทุกท่าน  
ทางฝ่ายบริหารมีเรื่องแจ้งให้สมาชิกทราบ ดังนี้

ในส่วนของงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ยังคงค้างดำเนินการ มีจำนวน ๘ หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ ๓,๔,๕,๗,๙,๑๒,๑๔ และหมู่ที่ ๑๕ ซึ่งขณะนี้ทางฝ่ายบริหารได้ทยอยดำเนินการโครงการต่างๆ ของแต่ละหมู่บ้านเพื่อที่จะดำเนินการให้เสร็จตามกำหนดระยะเวลาของงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และในส่วนของงบประมาณรายรับ - รายจ่าย ซึ่งในปัจจุบัน ณ วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ ได้มีการประมาณการรายรับจนถึงสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๔ ที่ตั้งไว้เป็นค่าใช้จ่าย จำนวน ๑๕,๗๙๙,๒๐๔ บาท ซึ่งการประมาณการในส่วนนี้คาดว่า ทุกโครงการจะได้ดำเนินการในปีนี้อาจจะมีบางโครงการที่ต้องขออนุมัติกันเงินฯ ไว้ดำเนินการในช่วงต้นปีงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ในส่วนรายละเอียดเรื่องงบประมาณรายรับ - รายจ่าย ที่เกิดขึ้นจริงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ขออนุญาตให้ปลัดเทศบาลฯ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่งบประมาณฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมสภา

ปลัดเทศบาล

เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาทุกท่าน

ขอเรียนชี้แจงเพิ่มเติม เรื่องรายรับ - รายจ่ายที่เกิดขึ้นจริงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งในปีงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้ตั้งประมาณการรายรับไว้จำนวน ๗๘,๒๙๗,๐๑๓.๐๐ บาท และขณะนี้มียาได้เข้ามาเป็นจำนวนเงิน ๗๒,๐๙๒,๘๒๙.๕๕ บาท ต่ำกว่าที่ประมาณการไว้จำนวน ๖,๒๐๔,๑๘๓.๕๕ บาท ซึ่งเป็นข้อมูล ณ วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และคาดว่าถึงสิ้นเดือนกันยายน รวมทั้งรายได้ที่จัดเก็บเอง น่าจะเข้ามาประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท และรายได้ที่รัฐบาลจัดสรรให้นำจะเข้ามาประมาณ ๑ ล้านกว่าบาท และในส่วนของเงินอุดหนุนทั่วไปอีกประมาณ ๒,๐๓๓,๐๐๐ บาท ซึ่งในปีนี้อาจจะติดลบอยู่ที่ประมาณ ๓ ล้านกว่าบาท ซึ่งต้องรอดูไปจนถึงสิ้นเดือนกันยายน เพราะส่วนใหญ่นั้นรายได้จะเข้ามาปลายปีงบประมาณ ในส่วนของการวางแผนดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้มีการหารือร่วมกับทางฝ่ายบริหาร ในเรื่องของงานด้านโครงสร้างพื้นฐานของหมู่บ้าน ทั้งหมด ๒๑ โครงการ ซึ่งดำเนินการไปแล้ว ๑๐กว่าโครงการ และในส่วนของโครงการที่เหลือนั้นจะพยายามไม่ให้ตกไป แต่จะต้องมีการวางแผนเรียงลำดับความสำคัญว่าจะดำเนินการใดก่อนหรือหลัง เช่น โครงการก่อสร้างอาคารเมรุเตาเดี่ยว บ้านอุเม็ง หมู่ที่ ๕ อาจจะต้องดำเนินการในภายหลัง และก่อนสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จะต้องดำเนินการขออนุมัติกันเงินฯ กับทางฝ่ายสภาฯ ก่อน



เพื่อไม่ให้โครงการดังกล่าวตกไป และเมื่อมีเงินงบประมาณรายได้เข้ามาก็จะสามารถดำเนินโครงการดังกล่าวหลังจากสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ได้ เท่าที่คาดการณ์ไว้ไม่น่าจะมีโครงการใดตกไป แต่โครงการในส่วนของสำนักงาน จำนวน ๓ โครงการ นั้นได้ปล่อยตกไปแล้ว แต่ในส่วนของโครงการที่เหลือจะพยายามไม่ให้ตกไป และในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ นี้จะเป็นวันสุดท้ายของการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ แต่ทางฝ่ายบริหารได้เตรียมทำหนังสือขออนุญาตขยายเวลาการประชุมสภากับทางท่านนายอำเภอสันป่าตอง ออกไปอีก ๑๕ วัน เพื่อที่จะขออนุมัติกันเงินจากทางฝ่ายสภา และถ้ารายได้ที่เข้ามายังไม่เพียงพอ ก็จะขอขยายเวลาการประชุมกับทางท่านนายอำเภอ ออกไปอีก ๑๕ วัน จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ เพราะฉะนั้นการประชุมสภาจะต้องมีการเตรียมความพร้อมอยู่ตลอด ซึ่งคาดว่าโครงการของหมู่บ้านไม่น่าจะมีปัญหาในเรื่องของงบประมาณต้องรอเงินงบประมาณเข้ามาอีกครั้ง และอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงขอโอนงบประมาณ ในส่วนนี้จะต้องเตรียมความพร้อมสำหรับเงินงบประมาณที่จะเข้ามาในปลายปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ซึ่งถ้ามีรายได้เข้ามาหลังวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๔ ในส่วนของเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ งบเพิ่มเติม จะไม่สามารถดำเนินการได้ทันเวลาซึ่งจะต้องปล่อยให้ตกไป แต่ถ้ามีเงินงบประมาณเข้ามาก่อนจะสามารถขออนุมัติกันเงินกับทางสภาได้ ซึ่งทั้งหมดนี้ได้มีการหารือกับทางฝ่ายบริหารในการวางแผนดำเนินโครงการให้กับทางหมู่บ้านไว้แล้ว ถ้าก่อนวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ มีรายได้เข้ามาแต่หาผู้รับจ้างไม่ได้จะต้องเสนอสภาเพื่อพิจารณาอนุมัติให้กันเงิน แต่ถ้าก่อนวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ มีรายได้เข้ามาและสามารถหาผู้รับจ้างได้ก่อนวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ก็จะเป็นอำนาจหน้าที่ของท่านนายกเทศมนตรี ในการขอกันเงินไว้เบิกเหลืออมปี ตามวิสัยงบประมาณต่อไป

ที่ประชุม  
ประธานสภา

รับทราบ

ขณะนี้เป็นเวลา ๑๒.๐๐ น. ขอพักการประชุมในช่วงเช้าเพื่อพักรับประทานอาหารกลางวันและประชุมฯ ต่ออีกครั้งในช่วงบ่าย เวลา ๑๓.๐๐ น.

- พักรับประทานอาหารกลางวัน -

ประธานสภา

ขณะนี้เป็นเวลา ๑๓.๐๐ น. ขอเปิดการประชุมฯ ในช่วงบ่ายต่อไป

๖.๒ เรื่องที่สมาชิกสอบถามทางฝ่ายบริหาร

นายสุพันธ์ คำแก้ว  
สมาชิกสภา เขต ๒

เรียนท่านประธานสภา

ขอสอบถามเพิ่มเติมเรื่องโครงการก่อสร้างอาคารเมรุเตาเดี่ยว บ้านอุเม็ง หมู่ที่ ๕ เนื่องจากทางชาวบ้านได้ฝากสอบถามว่าจะสามารถดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ได้หรือไม่ เพราะโครงการนี้เป็นความต้องการของชาวบ้านเป็นอย่างมาก ซึ่งในส่วนนี้ทางท่านปลัดเทศบาลที่ได้ชี้แจงรายละเอียดโครงการดังกล่าวให้รับทราบอย่างชัดเจนก่อนหน้านี้แล้ว ในส่วนนี้ก็ให้นำไปชี้แจงกับชาวบ้านต่อไป

ขอสอบถามเรื่องโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะหรือไฟฟ้าโซล่าเซลล์ ที่ทางฝ่ายบริหารได้แถลงนโยบายในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ไม่ทราบว่าสามารถดำเนินโครงการภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้หรือไม่ เพราะเรื่องไฟฟ้าเป็นสิ่งสำคัญกับชาวบ้านเป็นอย่างมากและเป็นปัญหาที่ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนมากที่สุด ขอทางฝ่ายบริหารช่วยชี้แจง



ประธานสภา

นายธีระพงศ์ กอนแก้ว  
รองนายกเทศมนตรี

สอบถาม

ขอเชิญทางฝ่ายบริหารที่ดูแลรับผิดชอบในส่วนนี้ได้ชี้แจงรายละเอียดตามที่สมาชิกได้

เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภา ทุกท่าน

ขอชี้แจงตามที่สมาชิกได้สอบถามเรื่องโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะหรือไฟฟ้าโซล่าเซลล์

ซึ่งได้มีการจัดตั้งไว้ในแผนเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีหรือขั้นตอน การติดตั้ง จะต้องขอความร่วมมือจากสมาชิกทุกท่านร่วมออกสำรวจพื้นที่ในแต่ละหมู่บ้านว่าจะมีการ ติดตั้งจำนวนกี่จุด และจุดใดบ้าง ซึ่งเรื่องไฟฟ้าสาธารณะ ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ในหลายๆหมู่บ้าน เช่นบ้านหนองบึง หมู่ที่ ๖ ตามที่ได้รับร้องเรียนมาว่ามีการชำรุดในจุดเดิมบ่อยครั้ง ซึ่งในส่วนนี้ต้อง ขอชี้แจงว่าได้มีการเข้าไปซ่อมแซมทุกครั้งตามที่ได้รับเรื่อง แต่พอซ่อมเสร็จก็ชำรุดเหมือนเดิม ซึ่งสาเหตุเนื่องมาจาก แต่เดิมนั้นมีการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ ไม่มีสายดับเป็น การติดตั้งโดยใช้สายโทรศัพท์ ทางกรไฟฟ้าเลยเข้ามาทำการตัดไฟทุกครั้งที่มีการซ่อมแซม จึงได้มี การหารือร่วมกันเห็นควรให้มีการออกสำรวจพื้นที่ในแต่ละหมู่บ้านว่าบริเวณใดบ้างที่มีการติดตั้ง ไฟฟ้าสาธารณะโดยไม่มีสายดับ หรือเป็นเส้นทางสัญจรที่ไม่มีเสาไฟฟ้า เมื่อออกสำรวจทั่วทุกพื้นที่ แล้วจะต้องมีการประเมินว่างบประมาณที่จัดตั้งไว้ั้นเพียงพอหรือไม่ หรือจะได้ประมาณกี่จุด ต้อง เรียงลำดับความสำคัญว่าควรดำเนินการจุดใดก่อนหรือหลัง ซึ่งหลอดไฟฟ้าโซล่าเซลล์มีราคาค่อนข้าง สูงเนื่องจากกรรมบัญชีกลางมีระเบียบบังคับในการจัดซื้อโดยมีส่วนประกอบที่ผลิตจากวัสดุ ภายในประเทศถึง ๖๐% จึงค่อนข้างมีราคาสูงกว่าที่อื่นและราคานั้นขึ้นอยู่กับกำลังไฟฟ้ามาน้อย เพียงใด เช่นถ้า ๕๐ วัตต์ ราคาจะประมาณ ๖,๐๐๐-๗,๐๐๐ บาท ต่อ ๑ เสา แต่ถ้าซื้อยกชุดพร้อม เสา ราคาจะประมาณ ๕๐,๐๐๐-๖๐,๐๐๐ บาท ต่อ ๑ เสา ซึ่งเทศบาล มีงบประมาณไม่เพียงพอ ทางฝ่ายบริหารจึงได้มีการวางแผนว่าจะดำเนินการเอง โดยใช้เสาเหล็กชุบสังกะสี เพื่อป้องกันสนิม โดยจะชุดหลุมเสาเทปูนและเชื่อมติดด้านบน ซึ่งวิธีนี้จะช่วยประหยัดงบประมาณและติดตั้งได้ครบทุก หมู่บ้าน และขอชี้แจงเรื่องการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะของหมู่บ้าน บ้านหนองสระเรียม หมู่ที่ ๑๕ ซึ่งมีทางชาวบ้านได้ร้องเรียนผ่านทาง facebook ของเทศบาล ว่ามีไฟฟ้าชำรุด ในพื้นที่บ้าน หนองสระเรียม หมู่ที่ ๑๕ เป็นเวลานานแล้วแต่ยังไม่ได้รับการแก้ไขปัญหา ซึ่งในส่วนนี้ขอชี้แจงให้ ทราบว่าในจุดดังกล่าว ทางเทศบาลได้มีการเข้าซ่อมแซมแล้ว แต่ทางการไฟฟ้าได้เข้ามาทำการตัดไฟ เนื่องจากแต่เดิมนั้นมีการติดตั้งแบบไม่ถูกต้อง ไม่มีสายดับ ขอฝากทางท่านสมาชิกที่ดูแลรับผิดชอบ พื้นที่ดังกล่าวช่วยชี้แจงให้ชาวบ้านได้รับทราบด้วย และการเข้าซ่อมไฟฟ้านั้นทางช่างจะดำเนินการ ออกซ่อมแซมตามใบคำร้องที่ได้รับ โดยก่อนที่จะเข้าดำเนินการซ่อมแซม จะมีการโทรแจ้งประสาน กับทางเจ้าของเรื่องที่เขียนคำร้องเข้ามาและประสานไปยังผู้นำหมู่บ้านหรือท่านสมาชิกสภา ที่รับผิดชอบในพื้นที่นั้น โดยช่างจะนำใบคำร้องไปด้วย เมื่อในกรณีที่มีชำรุดเพิ่มในบริเวณใกล้เคียง จะได้แจ้งเพิ่มเติมในขณะนั้นเลยเพื่อที่จะไม่ได้เป็นการเสียเวลาและเพื่อให้จำนวนจุดที่เข้าซ่อมแซม นั้นตรงตามใบคำร้อง ขอความร่วมมือทุกท่านให้ดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน ขอให้มีการ ปกัษาหารือร่วมกัน มีการแจ้งประสานงานกันทุกครั้ง

นายทวัช อินทร์วงศ์  
สมาชิกสภา เขต ๑

เรียนท่านประธานสภา

ขอเพิ่มเติมเรื่องการเข้าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะของหมู่บ้าน ในการเข้าปฏิบัติงานซ่อมแซม ไฟฟ้าในหมู่บ้านทุกครั้งขอให้มีการประสานทางผู้นำหมู่บ้านหรือสมาชิกสภาที่ดูแลรับผิดชอบในพื้นที่ นั้นๆให้รับทราบ เพื่อจะได้เข้าใจตรงกันว่ามีกี่จุดที่ชำรุดและมีจุดใดบ้าง เพื่อที่เวลาที่ชาวบ้าน สอบถามจะได้ชี้แจงให้ชาวบ้านได้รับทราบข้อมูลไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งนี่คือปัญหาที่ต้องร่วมกัน แก้ไข ในส่วนจุดที่ชำรุดเพิ่มเติมถ้าอยู่ในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงก็ขอให้ซ่อมแซมเพิ่มเติมเส



จะได้ไม่เสียเวลาในการเข้ามาซ่อมย้อนหลัง ในกรณีที่ไม่สามารถเข้ามาซ่อมตามวันที่กำหนดไว้ หรือ ติดขัดในกรณีใดก็ขอให้แจ้งประสานทางผู้นำหมู่บ้านหรือสมาชิกสภาในพื้นที่ให้รับทราบ เพื่อจะได้ ชี้แจงให้ชาวบ้านได้รับทราบต่อไป

นายธีระพงศ์ กอนแก้ว  
รองนายกเทศมนตรี

เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภา ทุกท่าน

ขอสรุปเพิ่มเติมเรื่องการเข้าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะของหมู่บ้าน ซึ่งทางช่างจะดำเนินการ เข้าซ่อมแซมโดยประสานทางผู้นำหมู่บ้านผู้เขียนใบคำร้องเข้ามาเป็นหลัก และให้ท่านประสานแจ้ง ผู้นำส่วนอื่นต่อไป ในกรณีหมู่บ้านใดที่ไม่มีสมาชิกสภา ก็ให้ทางช่างประสานไปยังสมาชิกที่มีหน้าที่ ร่วมรับผิดชอบดูแลหมู่บ้านดังกล่าว แต่ถ้าท่านไม่ว่างหรือติดภารกิจอื่น ก็ขอให้ท่านแจ้งประสานต่อ กับทางผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องต่อไป และในใบคำร้องขอให้ระบุเลขที่ขอยให้ชัดเจน หรือถ้าไม่ทราบให้ระบุสถานที่สำคัญที่อยู่ใกล้เคียงและเข้าใจง่าย และจุดใดที่ท่านมั่นใจว่าเคยเขียน คำร้องส่งมายังเทศบาลเป็นเวลานานแล้วแต่ยังไม่มีการเข้าซ่อมแซม ขอความร่วมมือให้ท่านแจ้ง ประสานหรือเขียนคำร้องเข้ามาอีกครั้ง เพื่อทีมงานได้ดำเนินการไปอย่างราบรื่นและเป็นระบบ

ขอเพิ่มเติมเรื่องปัญหาเรื่องเสาไฟฟ้าสาธารณะและสายสัญญาณอินเตอร์เน็ตในหมู่บ้าน เนื่องจากทางบ้านหนองบึง หมู่ที่ ๒ ได้รับความเดือดร้อนจากสายสัญญาณอินเตอร์เน็ตที่ห้อยระโยง ระยางพาดกับสายไฟ และไม่มีการเก็บสายให้เรียบร้อย ทำให้ไฟฟ้าเกิดการชำรุดบ่อยครั้ง ซึ่งมีหลาย หมู่บ้านที่พบเจอปัญหาดังกล่าวเช่นกัน ในกรณีนี้สามารถทำเรื่องขอทางการไฟฟ้าเข้ามาตัดสายให้ได้ เนื่องจากองค์การโทรศัพท์นั้นเป็นผู้เช่าพื้นที่ของการไฟฟ้าในการเดินสายสัญญาณอินเตอร์เน็ต ถ้า ไม่มีการเก็บสายให้เรียบร้อยสามารถแจ้งผู้ใหญ่บ้านให้เข้ามาเจรจาให้ทำการเก็บสายหรือมัด สายโทรศัพท์ให้เรียบร้อย

นายชงชาติ สมริน  
สมาชิกสภา เขต ๒

เรียนท่านประธานสภา

ขอเพิ่มเติมเรื่องการเข้าซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะของหมู่บ้าน เห็นด้วยกับที่ท่านรอง นายกเทศมนตรีชี้แจงว่าในการเข้าซ่อมไฟฟ้าสาธารณะในหมู่บ้านให้ทางช่างนำใบคำร้องซ่อมไฟฟ้า ไปด้วย เมื่อในกรณีที่มีชำรุดเพิ่มในบริเวณใกล้เคียง จะได้แจ้งเพิ่มเติมในขณะนั้นเลยเพื่อที่จะไม่ได้ เป็นการเสียเวลา

ขอเพิ่มเติมเรื่องปัญหาเสาไฟฟ้าสาธารณะและสายสัญญาณอินเตอร์เน็ตในหมู่บ้าน ซึ่งทางองค์การโทรศัพท์ที่มามีติดตั้งสายสัญญาณอินเตอร์เน็ตในหมู่บ้าน บ้านหนองบึง หมู่ที่ ๒ ได้รับความเดือดร้อนจากสายที่ห้อยระโยงระยางพาดกับสายไฟ ซึ่งไม่เก็บสายสัญญาณให้เรียบร้อย และ ในส่วนของเสาไฟฟ้าที่เอียงและดึงสายแลคล้ม ได้ทำเรื่องส่งไปยังการไฟฟ้า และทางการไฟฟ้าได้มา ดึงเสาขึ้นให้ตรงและเทปูนยึดไว้ ซึ่งบริเวณนั้นเป็นทางโค้งจึงมีการมัดสายรวมกันไว้แล้วปล่อยหย่อน ลงมาและไม่เก็บให้เรียบร้อย

นายทวีช อินทร์วงศ์  
สมาชิกสภา เขต ๑

เรียนท่านประธานสภา

ขอเพิ่มเติมเรื่องปัญหาสายโทรศัพท์หรือสายสัญญาณอินเตอร์เน็ตในหมู่บ้าน ซึ่งบ้านกลาง หมู่ที่ ๒ ก็ได้รับความเดือดร้อนเช่นเดียวกัน เนื่องจากมีการมาติดตั้งสายสัญญาณอินเตอร์เน็ตใน หมู่บ้าน และไม่มีการเก็บสายให้เรียบร้อย สายหย่อนห้อยลงมาจากถนน ซึ่งเป็นอันตรายแก่ผู้ใช้รถ ใช้ถนนอย่างมากขอให้ทางฝ่ายบริหารประสานเรื่องไปยังองค์การโทรศัพท์เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว

นางนิตา ปินตาดง  
นายกเทศมนตรี

เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาทุกท่าน

ขอชี้แจงในส่วนของการเข้าซ่อมไฟฟ้าสาธารณะในหมู่บ้าน ทางฝ่ายบริหารจะกำชับผู้ที่รับผิดชอบในส่วนของการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะของหมู่บ้าน ให้เป็นระบบระเบียบมากขึ้นกว่านี้ ทั้งในเรื่องของการประสานงานกับทางผู้นำหมู่บ้าน จะแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุด

ขอชี้แจงในส่วนของปัญหาเรื่องสายโทรศัพท์หรือสายสัญญาณอินเตอร์เน็ตในหมู่บ้าน ถ้าสมาชิกทุกท่านต้องการให้ทางฝ่ายบริหารประสานไปยังองค์การโทรศัพท์เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ขอความร่วมมือจากทุกท่านเป็นตัวแทนของแต่ละหมู่บ้านทำเรื่องเข้ามา โดยมีรูปถ่าย แนบคำร้องส่งเข้ามาพร้อมบอกจุดพิกัด เพื่อเป็นสายหลักข้อมหรือเป็นหลักฐาน และทางเทศบาลจะรวบรวมเรื่องประสานไปยังองค์การโทรศัพท์พร้อมกันทีเดียวเพื่อให้ได้รับการแก้ไขปัญหาเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

นายทวี อินทร์วงศ์  
สมาชิกสภา เขต ๑

เรียนท่านประธานสภา

ขอเพิ่มเติมเรื่องต้นไม้ติดกับสายไฟฟ้า บ้านศาลา หมู่ที่ ๑๑ เนื่องจากมีประชาชนได้โพสต์ลงใน facebook จึงได้ให้คำแนะนำว่าท่านสามารถแจ้งประสานกับทางผู้นำหมู่บ้านหรือแจ้งสมาชิกสภาที่ดูแลรับผิดชอบในพื้นที่ดังกล่าว เพื่อให้ดำเนินการส่งเรื่องต่อไปยังทางการไฟฟ้าสันป่าตอง เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาต่อไป และอยากให้ทางเทศบาลมีการประชาสัมพันธ์ ว่าถ้าท่านใดพบเห็นต้นไม้ที่ล้มหรือพาดติดกับเสาไฟฟ้าในแต่ละหมู่บ้านที่อาจก่อให้เกิดอันตราย ขอให้แจ้งทางผู้นำหมู่บ้าน โดยเขียนคำร้องและแนบภาพถ่ายพร้อมบอกจุดพิกัด เพื่อเป็นหลักฐาน รวบรวมส่งเข้ามาทางเทศบาลเพื่อให้ทางเทศบาลรวบรวมส่งต่อเรื่องไปยังที่ว่าการไฟฟ้าฯ เพื่อให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

นายสุพันธ์ คำแก้ว  
สมาชิกสภา เขต ๒

เรียนท่านประธานสภา

ขอเพิ่มเติมตามที่ท่านนายกเทศมนตรีชี้แจง ว่าถ้ามีปัญหาเรื่องใดขอให้เขียนคำร้องแนบภาพถ่ายพร้อมบอกจุดพิกัด เพื่อเป็นหลักฐาน รวบรวมส่งเข้ามาทางเทศบาล และทางเทศบาลจะรวบรวมเรื่องส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมกันทีเดียวเพื่อให้ได้รับการแก้ไขปัญหาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งในส่วนนี้ถือเป็นสิ่งที่ดี

ประธานสภา

มีสมาชิกท่านใดสงสัยหรือจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามการประชุมในวันนี้ก็ได้ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมครบถ้วนแล้ว ขอปิดการประชุม

ที่ประชุม  
ปิดประชุม

รับทราบ

เวลา ๑๔.๐๐ น.

(ลงชื่อ)

(นายธีรยุทธ ศรีวิชัย)

เลขานุการสภา

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลยี่หว้าเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔



(ลงชื่อ) ร้อยตรี



(เฉลิม นวมณี)

ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา

(ลงชื่อ)



(นายพนัน คำไชยเทพ)

กรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา

(ลงชื่อ)



(นางจิตาภา ศรีบุญป่วน)

กรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา

มติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลลพบุรีได้รับรองรายงานการประชุมสภา เทศบาล  
ตำบลลพบุรี สมัยสามัญสมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔

(ลงชื่อ)



(นายบุญเจือ เชียงบุญ)

ประธานสภาเทศบาลตำบลลพบุรี